

"Hành Trình Đi Đến Tương Lai"

Hello! Xin chào tất cả mọi người !

Mình xin tự giới thiệu mình tên là Chu Diệu Linh ,tên tiếng trung của mình còn được gọi là `周妙玲` và sau đây mình sẽ chia sẻ về cuộc sống của du học sinh bên Đài Loan , chắc hẳn sẽ giúp ích được đến những anh, chị , em , bạn bè có ý định đi ,chuẩn bị đi , sắp đi du học bên Đài. M.n bỏ ra chút ít thời gian quý báu của mình để xem những kinh nghiệm và cuộc sống của mình đã trải qua nhé !

Mình hiện tại đang sinh sống , học tập tại trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Triều Dương nằm tại thành phố Đài Trung - Đài Loan, ngành mà mình theo học đó là ngành Tiếp Thị và Quản Lý Vật Lưu (Marketing). Mình đã ôm ước mơ được đi du học từ năm lớp 12 và còn yêu thích tiếng Trung nên mình đã chọn đến đất nước đảo ngọc xinh đẹp này .



Trước tiên mình muốn chia sẻ lí do khiến mình lựa chọn đến Đài Loan du học. Các bạn cũng biết rằng Đài Loan là một đất nước có nền kinh tế phát triển, chính phủ Đài Loan rất chú trọng việc phát triển giáo dục, hơn nữa đến Đài Loan mình cũng có thể nâng cao khả năng giao tiếp trong thực tế bằng tiếng Trung ngoài ra mình cũng có thể tiếp xúc với cuộc sống và con người tại đây, từ đó giúp mình mở rộng mối quan hệ và tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài ra khí hậu tại Đài Loan cũng

tương đối giống với khí hậu tại Việt Nam, cũng có bốn mùa và không quá khắc nghiệt như ở Việt Nam. Tuy nhiên có một điều mọi người đều quan tâm khi quyết định đi du học đó là: chi phí khi đi học, chất lượng của trường học, cơ hội đi làm kiếm tiền trang trải, cũng như việc làm sau khi tốt nghiệp .v.v. Đây cũng là điều mình quan tâm trước khi quyết định đi du học, hiện nay với chính sách tân hướng nam của chính phủ Đài Loan, cho nên đa số các trường đại học tại Đài Loan ít nhiều đều có học bổng cho sinh viên nước ngoài.

Khi xong xuôi tất cả thủ tục, chuẩn bị lên đường du học. Khi ra đến sân bay, lúc làm thủ tục xong chỉ kịp quay lại nhìn mẹ với hai hàng lệ rơi, đang vẫy tay tạm biệt đứa con gái mà chưa từng một lần rời xa vòng tay mẹ. Khi mới đặt chân sang đất nước Đài Loan mình đã nghĩ vậy là từ sau sẽ không được ăn cơm ba mẹ nấu , sẽ không được gặp ba mẹ ,được nâng niu bao bọc trong vòng tay ba mẹ nữa mà từ nay mình sẽ phải sống cuộc tự lập, bươn trải , lo từng bữa ăn giấc ngủ sẽ phải làm thế nào , khi mà 12 năm chưa rời xa vòng tay ba mẹ không biết mình có thể làm được những gì đây , có thể tự lo cho bản thân không. Người ta nói cuộc sống du học không chỉ có màu hồng chắc chắn sẽ trưởng thành hơn sau quá trình du học .Đúng là vậy mình đã gắn bó với nơi này gần ba năm rồi khoảng thời gian nói ngắn cũng không ngắn , nói dài cũng không hẳn dài nhưng đối với mình được học tập tại trường Triều Dương là điều mình không bao giờ cảm thấy hối hận , nếu như mà có cỗ máy thời gian quay lại lúc bắt đầu thì mình vẫn sẽ chọn đi du học Đài Loan.

Đến Đài Loan mình đã gặp không ít những khó khăn như đồ ăn ăn không hợp , đồ ăn hầu như đều có dầu mỡ nên mới sang hầu như mình đa số đều làm bạn với mì tôm là chủ yếu . Điều quan trọng nhất khi đến đài loan đó là sự bất đồng ngôn ngữ và lối sống văn hoá của người bản địa mặc dù đã được học tiếng và chuẩn bị kỹ ở Việt Nam nhưng khi được trực tiếp , tiếp xúc thì mình mới nhận ra mình cần phải học hỏi cách phát âm và trau dồi thêm kiến thức hơn nữa và những việc bạn làm đôi khi cảm thấy rất bình thường thì họ lại nghĩ là bất lịch sự .Thật may đối với sự khó khăn đó ở trường mình có rất nhiều anh chị tiền bối đã sang trước đó dẫn dắt và giúp đỡ mình rất nhiều. Không vì trở ngại ngôn ngữ thầy cô giảng dạy rất tận tâm giảng bài đến lúc hiểu mới thôi , không chỉ học trên lớp thỉnh thoảng khoa mình còn tổ chức hoạt động để hiểu hơn về môn học , và những chuyến đi trải nghiệm thực tế giúp mình có thể hiểu hơn về phong tục tập quán của Đài Loan .Trên khoa mình còn hay tổ chức cho các bạn du học sinh quốc tế giao lưu

với nhau trao đổi nền văn hoá của quốc gia mình. Các thầy cô giáo trong trường nói chung và trong khoa mình học riêng đều rất quý sinh viên viên nước ngoài, thường xuyên hỏi thăm về cuộc sống cũng như học tập có gặp khó khăn gì hay không, có cần giúp đỡ gì không, nói chung là bạn luôn cảm thấy như mình đang ở nhà vậy. Tất cả các giáo viên trong trường đều rất dễ mến, ngoài giờ lên lớp với những bài học được giáo viên truyền đạt rất thú vị và vui nhộn ra thì thầy cô giáo cũng rất quan tâm tới cuộc sống sinh hoạt của chúng mình. Điều mà mình khâm phục và ngưỡng mộ thầy cô nhất đó là họ rất kiên nhẫn giải thích mọi thứ cho chúng mình đến khi chúng mình thực sự hiểu, vì với vốn từ tiếng trung của chúng mình trước khi sang Đài Loan được học thực sự là nghe giảng không thể hiểu những ngôn ngữ chuyên ngành, chúng mình cảm thấy áp lực rất lớn. Trường và khoa đều rất quan tâm , tận tình , ưu ái với học sinh ngoại quốc mình cảm thấy thật may mắn khi được học tập tại trường .



Và còn hơn hết đó là về mặt tài chính bởi vì khi đi chủ quan mang ít tiền chỉ đủ đóng học và ăn trong 1 tháng nhưng mới đến sau Ba tháng mới được đi làm nên khoảng thời gian đó các thầy cô trên khoa đã hỗ trợ bọn mình những buổi ăn trưa đồng thời tìm hiểu những khó khăn để giúp mình giải quyết . Về sau thầy cô giúp chúng tôi tìm đơn vị thực tập để chúng tôi có thể vừa học tập vừa kiếm thêm thu nhập trang trải học phí , cuộc sống may mắn thay mình đã phỏng vấn và được tuyển vào làm tại tập đoàn Mc Donald's chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh có nhiều chi

nhanh trên toàn thế giới . Thực tập tại đây tôi đã học được nhiều kinh nghiệm tiếp thị , tiếp xúc với khách hàng , quá trình nhập hàng và bán hàng. Khi làm việc trong môi trường đều là những bạn Đài Loan độ tuổi đồng trang lứa mình rất vui khi có thể vừa tiếp xúc nói chuyện trao đổi ngôn ngữ và còn nhiệt tình giúp đỡ mình mỗi khi mình gặp khó khăn làm việc hay giao tiếp . Nhìn lại 3 năm vừa qua, cảm giác làm cho bố mẹ không lo lắng nữa, con bố mẹ đã và đang yêu bố mẹ, hiểu cảm giác bố mẹ làm ra đồng tiền cực khổ nuôi con thế nào?...Mỗi tháng làm ra một khoản tiền đủ để học năm sau và gửi một chút về cho gia đình. Còn lại trang phí sinh hoạt. Từng là đứa ăn xài nên mua sắm nhiều là điều không tránh khỏi, nhưng dần dần tự hiểu và kiềm chế lại. Và cũng nghĩ rằng nếu ở Việt nam, bao giờ mới cho bố mẹ được tiền và số tiền đó có được chính nhờ sự trưởng thành mà mỗi ngày học và làm việc được ở đây.



Trong thời gian du học tại Đài Loan, ngoài thời gian lên lớp và đi thực tập ra, khi rảnh rỗi mình thường hay lên kế hoạch đi du lịch, đi khám phá tìm hiểu văn hoá, cuộc sống của người Đài Loan tại những vùng khác nhau. Ba năm trôi qua đã rèn luyện con người mình trưởng thành hơn, đất nước con người Đài Loan tạo nên con người mình chắc chắn hơn và mình đã thấm thía những khung bậc cảm xúc khác nhau, từ bờ ngõ nơi đất nước xa lạ, mình làm quen với ngôn ngữ khác không phải là tiếng mẹ đẻ, đôi khi họ nói họ viết mình không thể hiểu hết ý nghĩa. Mình

tự nhủ mình phải kiên trì phấn đấu, mình tự đặt ra mục tiêu phấn đấu cho riêng mình, vì mình biết đây là cơ hội để rèn luyện bản thân và học hỏi nhiều điều mới lạ mà cha mẹ đã tích kiệm để dành tiền cho mình đi du học.

Đến thời điểm này, chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi sang đây, mỗi ngày nghe các bạn khác than thở, mình thực sự cảm thấy không biết các bạn đang nghĩ gì, đang làm gì?Vâng, một đứa tẻ hại như mình, không có gì đáng tự hào với ai, cũng không bằng rất nhiều người may mắn và giỏi giang hơn. Nhưng mình luôn biết và cảm ơn nơi này đã mang lại học vấn cho bản thân mình hiện tại cũng như chắp cánh cho ước mơ công việc sau này khi tốt nghiệp của mình.Nếu có ai hỏi tôi ba năm qua học tập và làm việc tại Đài Loan tôi có hối hận không? Và tôi hoàn toàn tự tin nói với các bạn rằng tôi không hề hối hận, tôi trân trọng ba năm qua đã giúp tôi mở rộng tầm mắt, giúp tôi khôn lớn trưởng thành và chứng chắc hơn rất nhiều.

Du học là xa nhà xa bạn bè tới một nơi xa lạ sẽ cảm thấy cô đơn trống trải nhưng không mình lại thấy chưa bao giờ cô đơn khi ở Đài Loan thực sự con người nơi đây đã làm tôi cảm thấy không còn cô đơn xa lạ, có lẽ đây là dấu mốc đánh dấu khi mình sắp trưởng thành. Tôi cảm ơn Đài Loan, cảm ơn những người bạn Đài Loan đã giúp tôi thay đổi thành con người tự tin và mạnh mẽ hơn. Đài Loan đã để lại cho mình nhiều kỷ niệm đẹp đã giúp mình học hỏi nhiều điều , đài loan chính là quê hương thứ hai của mình là một phần thanh xuân trong quá trình trưởng thành , một phần lớn đối với con đường tiến đến tương lai !!!

#2021 愛在行銷#朝陽科技大學#行銷與流通管理系#love#marketing#大學留學